



ประกาศสภรณออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสภรณในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ตามที่สภรณออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2568 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา 6.4 เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 และประกาศสภรณออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสภรณ ประจำปี 2568 นั้น

เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาประกอบการเลือกตั้ง จึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง ตลอดจนข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสภรณ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. รายละเอียดเงื่อนไข ราคา และประสบการณ์ ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง

2.1 ประธานในที่ประชุมฯ ดำเนินการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา 6.4 เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 ประธานกล่าวรายงานในที่ประชุมฯ และให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดเงื่อนไข ราคา และประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ

2.2 ประธานในที่ประชุมฯ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสภรณแสดงตนในที่ประชุมฯ

2.3 ประธานในที่ประชุมฯ ขอให้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมฯ ออกเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีเปิดเผย ผลการลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมฯ ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนหนึ่งนิติบุคคล และอนุมัติค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ ตามข้อเสนอของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

2.4 ประธานในที่ประชุมฯ ประกาศผลการลงมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสภรณ ประจำปี 2568 และดำเนินการออกประกาศเป็นหนังสือต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2568

(นายนิธิ มาวิเลิศ)

ประธานกรรมการ

สภรณออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดประสบการณ์ ราคา และเงื่อนไข ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ แบบท้าย
ประกาศ สอ.กสท. เรื่อง ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

รายละเอียดเสนอบริการตรวจสอบ กิจการ	บริษัท โกรว์โพรฟิท จำกัด	บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี และกฎหมาย จำกัด
<p>1. ประสบการณ์</p> <p>1.1 รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการรับ อนุญาตในบริษัท</p> <p>1.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ สหกรณ์อื่นในปี 2565 - 2567</p>	<p>1.นางเนตรนภางค์ นำจิตรไทย</p> <p>2.นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี</p> <p>1.สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด</p> <p>2.สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด</p> <p>3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด</p> <p>4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด</p> <p>5.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด</p>	<p>1.นายสิริวิชญ์ ไพศาศตร์</p> <p>2.นางปัทมาศญาณ์ ไพศาศตร์</p> <p>3.นางสาวจากรุวรรณ สุขศรี</p> <p>4.นายพรเทพ ปิ่นครามสี</p> <p>1.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด</p> <p>2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนครราชสีมา จำกัด</p> <p>3.สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด</p> <p>4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด</p> <p>5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด</p> <p>6.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด</p> <p>7.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด</p> <p>8.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด</p> <p>9.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด</p> <p>10.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา นครหลวง จำกัด</p>
<p>2.ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ</p>	<p>- ปีละ 372,000.00 บาท</p> <p>- ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 31,000.00 บาท</p>	<p>- ปีละ 400,000.00 บาท</p> <p>- ชำระครั้งเดียวภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันส่ง มอบรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2568</p>
<p>3.ขอบเขตของการตรวจสอบ</p>	<p>1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน และบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในบัญชี กลุ่มยอด บัญชีย่อย และรายละเอียดประกอบ • ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินหนี้สินของ สหกรณ์เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามกฎหมาย สหกรณ์และระเบียบต่างๆ <p>2.ตรวจสอบการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การ บริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การบริหารความเสี่ยงในด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ • เพื่อติดตามให้สหกรณ์ดำเนินการตาม นโยบายที่กำหนด <p>3.ด้านการบริหารสินเชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการให้สินเชื่อและติดตาม ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ • ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<p>1. การตรวจสอบการดำเนินงานทั่วไปตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • การบันทึกบัญชี: ตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด • ประเมินผลการบริหารของคณะกรรมการ ดำเนินการ: ประเมินประสิทธิภาพและผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมายและข้อบังคับ • ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน: ตรวจสอบให้การดำเนินงานของสหกรณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ คำสั่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง • การควบคุมดูแลทรัพย์สิน: ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ คุ้มค่า <p>2. การตรวจสอบในฐานะสหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดใหญ่</p>

รายละเอียดเสนอบริการตรวจสอบ กิจการ	บริษัท โกรว์โพรฟิท จำกัด	บริษัท เอ็น.เอส.เค.سوبัญชี และกฎหมาย จำกัด
3.2 แผนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ	<p>4.ด้านการบริหารการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการบริหารการลงทุนและการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>5.ด้านการบริหารสภาพคล่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการดำรงสินทรัพย์ตามที่กำหนดในกฎหมายสหกรณ์ <p>6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ และการใช้จ่ายงบประมาณ • ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม <p>- ตรวจสอบโดยทีมงาน 1 – 3 คน - สัปดาห์ละ 2 – 3 วันทำการตลอดทั้งปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบรายงานทางการเงิน: ตรวจสอบรายงานทางการเงินของสหกรณ์ให้ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินให้สมาชิกทราบตามที่กฎหมายกำหนด • การบริหารความเสี่ยง: ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และการปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด • การบริหารสินเชื่อ: ตรวจสอบการให้สินเชื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ • การบริหารการลงทุน: ตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • การบริหารสภาพคล่อง: ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ เช่น การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการดำรงสินทรัพย์ที่จำเป็น • การรายงานผลการตรวจสอบ: หากพบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ จะต้องเปิดเผยในรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • การตรวจสอบการแก้ไขข้อสังเกตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล: ตรวจสอบว่าข้อสังเกตจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและแก้ไขแล้ว <p>- ตรวจสอบโดยทีมงาน 3 คน - เดือนละ 1 ครั้ง</p>
4.การจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบ กิจการ 4.1รายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ และการประชุมใหญ่	<p>-รายงานผลการตรวจสอบกิจการทุกเดือน -รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่</p> <p>-บริษัทยินดีส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ</p>	<p>-รายงานผลการตรวจสอบกิจการทุกเดือน -รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่</p> <p>-บริษัทยินดีส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ</p>
5.ความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เคยเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มาก่อนหรือ เคยเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์มาก่อน	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2567	เคยเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับสหกรณ์ แต่ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์